



เรื่อง ม่อนกิ่วลม



รายละเอียด

ทะเลหมอกที่ม่อนกิ่วลมในยามเช้า จะเห็นเป็นโค้งสีที่ตัดกับแสงสว่างอย่างช้าๆ โทนมืดดำค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอมม่วง แล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มอมเหลือง และเป็นสีทอง เมื่อยามพระอาทิตย์สาดแสงมาเหนือแนวขุนเขาพร้อมกับไออุ่นที่ช่วยไล่ความหนาว ต่อจากนั้นไม่นานบรรดาแสงสีเหล่านี้ก็จะเลือนหายไปเมื่อแสงอาทิตย์สว่างจ้า และจะเห็นทะเลหมอกเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ภายใต้แนวหุบเขาที่ซับซ้อน

ม่อนกิ่วลม ตั้งอยู่ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก บริเวณแนวตะเข็บชายแดนด้านตะวันตกของไทย ติดต่อกับประเทศพม่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติ ป่าเขา ลุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ ม่อนกิ่วลมถือเป็นแหล่งชมทะเลหมอกอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ที่เรียกว่าแหล่งเพราะว่าที่นี่มีทะเลหมอกให้คุณได้ชมมากกว่าหนึ่งจุด คือ ม่อนกระติง ม่อนพูนสุดา ม่อนครุบาไส ม่อนกิ่วลม และม่อนปุยหมอก เกือบทั้งหมดที่ว่ามานี้ รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ สะดวกแก่การเดินทาง และที่สุดของการมาเยือนอุทยานแห่งชาติแม่เมยก็คือ ม่อนกิ่วลม ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 900 เมตร เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่รถยนต์สามารถเข้าถึงได้

ม่อนกิ่วลม มีความพิเศษกว่าจุดอื่นๆ ตรงที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ทั้งสองทิศทาง คือทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทั้งยังเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อีกด้วย ส่วนม่อนพูนสุดา ม่อนครุบาไส เป็นจุดชมทะเลหมอกได้เช่นกัน แต่จะไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้น เนื่องจากเป็นมุมทางด้านตะวันตก อีกทั้งมิติของทิวทัศน์ยังแบนราบไม่สวยงาม ผู้ม่อนกิ่วลมไม่ได้ เพราะมีเทือกเขาสลับซับซ้อน มุมมองสวยกว่าหลายเท่า นักท่องเที่ยว



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ส่วนมากนิยมขึ้นมากางเต็นท์นอนพรอชมพระอาทิตย์ขึ้นกันบนนี้ บางคืนสามารถมองเห็นทะเลหมอกปรากฏขึ้นตั้งแต่ตีสองตีสามกันเลยทีเดียว และความโดดเด่นไม่เหมือนใครของทะเลหมอกที่นี่ก็คือ หมอกจะอยู่นานมาก กว่าจะหมดก็เกือบเที่ยงวัน ถ้าท่านใดไม่เคยเห็นทะเลหมอกสวยๆ มาที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง เพราะโดยปกติแล้วในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเมย จะเป็นแหล่งที่มีความชุ่มชื้น เกิดจากผืนป่าและลำน้ำที่ สมบูรณ์ เราจึงสามารถเห็นทะเลหมอกที่อุทยานฯ แม่เมยได้ตลอดทุกฤดูกาล ยกเว้นบางช่วงสภาพอากาศปิดหรือเปลี่ยนแปลง

ม่อนกิ่วลมอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 14 กิโลเมตร ผู้ที่มาพักบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ต้องตื่นแต่เช้ามืดกันเสียหน่อย เพื่อเวลาขับรถฝ่าความมืดและสายหมอกขึ้นไปม่อนกิ่วลม ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง ข้างบนมีบริเวณให้จอดรถอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่มากนัก หากนักท่องเที่ยวมากันมากต้องจอดตามไหล่ทางและเดินขึ้นไป บนม่อนกิ่วลมจะมีห้องน้ำบริการ แต่จะไม่มีร้านอาหาร ด้านที่พัทางอุทยานแห่งชาติแม่เมยมีบ้านพักและลานกางเต็นท์เตรียมไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม

คำสำคัญ : อุทยานแห่งชาติแม่เมย ทะเลหมอก

ที่มา : <https://shorturl.asia/tbPS0>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2022-09-30

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2174&code_db=610002&code_type=TK008